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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 3/2565 

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ   Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน รองคณบดีวิจัย     กรรมการ  10 

5. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์   กรรมการ 
6. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก   กรรมการ 15 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชต ิ ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 
รายวิชาทางปรีคลินิก   กรรมการ 

10. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม  ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ  กรรมการและเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม  ไม่มี 20 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสมบัติ แสงพล   หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 25 

 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและให้กรรมการทุกท่านรายงานตัว
แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 30 

  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ครั้งที่ 
4/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 มีสาระท่ีส าคัญท่ีจะแจ้งให้คณะกรรมการประจ าคณะทราบ และเรื่องอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องกับคณะ ดังนี้ 



- 2 - 
 

  1. ICS world University Ranking ได้จัดอันดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ(สูงจากเดิม 1 อันดับ) อันดับ 14 ของอาเซียน อันดับ 900 ของโลก 
  2. ปัจจุบันทั้งบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวัคซีนมากว่าร้อยละ 98 คาดว่า 
ประมาณเดือนเมษายน สถานการณ์น่าจะผ่อนคลายลง และจะค่อยๆแปรเป็นโรคประจ าถ่ินต่อไป 
  3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ กรมปศุสัตว์ ได้ท าบันทึกความเข้าใจร่วมมือ5 

ทางวิชาการด้านการแก้ไขปัญหาโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin Disease) ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  4. ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ ด ารงต าแหน่งเป็นประธานสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่ออีก
วาระหนึ่ง 

5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบาย Education Transformation โดย Competency based 
หรือ Outcome Learning  แต่ยังติดขัดเรื่อง Mindset ของผู้สอน ท าให้ยังไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร อยากให้ทุกคณะ 10 

ปรับแนวคิดของอาจารย์ผู้สอน 
6. ในปีการศึกษา 2564 และ 2565 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ AUN QA แทน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึ่งในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ เลือกหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตรน าร่องในการใช้เกณฑ์ AUN QA  

7. ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ แจ้งว่า ปัจจุบันมีจ านวน 34 หลักสูตร ที่ต้องรอ15 

ปรับปรุง/ปิด ในส่วนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีจ านวน 3 หลักสูตร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงหรือปิดหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน 

8. คณะวิทยาศาสตร์ ถูกปรับขนาดคณะจาก ขนาดใหญ่ เป็น ขนาดกลาง เนื่องจากบุคลากรและ
งบประมาณลดลง จากการแยกตัวออกไปของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไปเป็น วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์    
ซึ่งมฐีานะเทียบเท่าคณะ 20 

9. ที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่นครั้งที่ 4/2565  ได้พิจารณาอัตลักษณ์ของ
บัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เดิมใช้ค าว่า ใฝ่รู้ สู้งาน(Ready to Work) ซึ่งเห็นว่ายังไม่มีความโดดเด่น จึงฝากให้  
แต่ละคณะเสนออัตลักษณ์ของบัณฑิตทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไปที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ต่อไป 

10. มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงาน25 

บุคคล และการก าหนดหลักเกณฑ์การจ้างงานที่หลากหลาย เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย            
มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว เพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น จะก าหนดการจ้างแบบใหม่ เช่น ประเภทวิชาการ ที่จะครบก าหนดระยะเวลาการยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่สามารถยื่นขอได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  เดิม มหาวิทยาลัยจะต้องเลิกจ้าง แต่เกณฑ์ใหม่
ที่จะน ามาใช้ จะไม่มีการเลิกจ้าง แต่จะให้ท าสัญญาการจ้างใหม่ เรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 30 

  11. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. คณะได้เชิญ นายสุรพล เพชรวรา อุปนายก
สภามหาวิทยาลัย มาบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “ความสุขในการท างาน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ ”       
ที่ห้องอาชาไนย ชั้น 5 อาคารพิเชฎฐ์ เหลืองทองค า 
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มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

 1.2 สรุปรายการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 2564 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า การใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ประจ าปี 
2564  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2565  รายละเอียดการใช้จ่ายเงินตามเอกสาร5 

ประกอบการประชุม  และในส่วนของการจัดอบรม Power BI ก าหนดจัดอบรมในเดือนเมษายน 2565 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

1.3 การร่วมทุน Joint Funding ส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 
 รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะได้แจ้งความจ านงไปยังบัณฑิต10 

วิทยาลัย ในการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยส าหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา เพ่ือให้สามารถรับนักศึกษาที่มีความสามารถ
และศักยภาพสูงเข้าศึกษาในหลักสูตรและท าวิจัยในสาขาที่อาจารย์มีความเชี่ยวชาญ ประจ าปีการศึกษา 2565  
แบบร่วมทุน (Joint Funding) ระดับปริญญาเอก จ านวน 1 ทุน และระดับปริญญาโท จ านวน 1  ทุน รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/qdak3  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 15 

 
1.4 เสนอชื่ออาจารย์ที่สมัครขอรับทุน SEARCA 
 รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งทีป่ระชุมทราบว่า คณะได้เสนอชื่อ รองศาสตราจารย์สิริขจร 

ตังควัฒนา ไปยังกองการต่างประเทศ เพ่ือสมัครขอรับทุน  SEARCA Regional Professorial Chair Grants for 
Academic Year 2022-2023 ซึ่ งเป็นทุนส าหรับคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นในด้าน Accelerating 20 

Transformation Through Agricultural Innovation (ATTAIN) ข อ ง ส ถ า บั น  Southeast Asian Regional 
Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) ประเทศฟิลิปปินส์ รายละเอียดตาม
เอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/8ljeh  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 25 

1.5 ความคืบหน้าของระบบเวชระเบียนออนไลน์ 
 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ความคืบหน้าของระบบเวชระเบียน

ออนไลน์ของโรงพยาบาลสัตว์ ได้ทดลองใช้แล้ว พบว่าระบบไม่เสถียร หากภายใน 1-2 เดือน ยังไม่ปรับแก้ให้
เรียบร้อย ทางโรงพยาบาลสัตว์ อาจพิจารณาเปลี่ยนระบบส าเร็จรูปมาใช้แทน ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ในการประชุมคราวหน้า 30 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

https://kku.world/qdak3
https://kku.world/8ljeh
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1.6 โครงการปัดฝุ่น 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ ได้จัด
กิจกรรม โครงการปัดฝุ่น มาอย่างต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ซึ่งจะด าเนินการไปจนถึงเดือนกันยายน 
2565 นั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสะสมทั้งสิ้น 189 คน ประกอบด้วย บุคคลภายนอก นายสัตวแพทย์  อาจารย์ และ
นักศึกษา มียอดบริจาคเข้ากองทุนฯ แล้วจ านวน 82,943 บาท   5 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.7 เป้าหมายผลงานตีพิมพ์ ปี 2565 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งที่ประชุมทราบว่า เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองปีที่คณะ
ครบรอบ 36 ปี  ฝ่ายวิจัยตั้งเป้าหมายผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติของบุคลากรไว้ 63 เรื่อง ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ 51 10 

เรื่อง จึงขอเชิญชวนอาจารย์ทุกท่าน Summit ผลงานวิจัย และฝ่ายวิจัย จะรายงานจ านวนผลงานวิจัยในไตรมาส
ต่อไป วันที่ 1 เมษายน 2565  
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 1.8 โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 15 

  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ฝ่ายวิจัยร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชาสัตว
แพทยศาสตร์ จะจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้กับคณาจารย์ ซึ่งน่าจะเป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะสามารถกระตุ้นและขยับต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ได้ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวัน 

ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  
ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565  ให้ที่ประชุมพิจารณาตามรายละเอียดตามเอกสารประกอบการ25 

ประชุม https://kku.world/zcvac  
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไขดังนี้ 

หน้าที่ 2 บรรทัดที่ 14  เพ่ิมข้อความ “จึงเห็นควรให้เลื่อนจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565”  
   หลังค าว่า “ซึ่งที่ประชุมส่วนใหญ่ไม่ติดภารกิจ”      

และแก้ไขต าแหน่งทางวิชาการของรองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร จาก 30 

   ค าว่า “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” เป็น “รองศาสตราจารย์” 
หน้าที่ 5 บรรทัดที่ 15  แก้ไขข้อความ จาก “เป็นเสนอในคณะกรรมการ...”  

เป็น “ให้ผ่านกรรมการก่อน” 

https://kku.world/zcvac
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 หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 11-13 แก้ไขข้อความใหม่ เป็น “ให้การด าเนินการต่างๆ ผ่านคณะกรรมการวิจัย” 
 เมื่อแก้ไขรายงานการประชุมแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 5 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1 การปรับโครงสร้างการบริหารวิชาการ 

  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการบริหาร
วิชาการว่า ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากเบื้องต้นที่ก าหนดไว้ หากมีการจัดกิจกรรม   VM Meeting จะใช้เวทีนี้
น าเสนอข้อมูลการปรับโครงสร้างบริหารวิชาการ ข้อดีข้อเสีย เงื่อนไขการปรับตามข้อบังคับเรื่อง กรรมการประจ า10 

คณะ/ส่วนงาน ข้อบังคับในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ซึ่งจะได้ชี้แจงในวันนั้น ว่าบุคลากรมีความเห็นอะไร ถ้า
ปรับจะปรับเป็นกี่สาขา ดังนั้น จึงรอการจัดกิจกรรม VM Meeting ก่อน จึงจะน าเสนอประเด็นนี้  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

3.2 การจัดสร้างองค์พระประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ 15 

  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับ การจัดสร้างองค์พระประจ าคณะ
สัตวแพทยศาสตร์และลานอเนกประสงค์ว่า  ได้หารือกับรองศาสตราจารย์อธิป อุทัยวัฒนานนท์แล้ว แบบที่ตั้งองค์
พระจะขยับไปด้านหน้าสุด  ด้านหลังจะเป็นลานอเนกประสงค์ รายละเอียดแบบจริงๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  และ
ขอเชิญคณะกรรมการประจ าคณะทุกท่าน และนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะ ร่วมเป็นคณะกรรมการในการสร้างองค์
พระฯ ด้วย  20 

รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร ขอเสนอของบประมาณส่วนหนึ่งส าหรับสร้างสแลนบังแดดที่
ช่องจอดรถยนต์ด้านคณะ เพ่ือลดความแออัดลานจอดรถด้านในคณะ  

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลว่า เนื่องจากงบประมาณส่วนหนึ่งจะต้องน าไปจัดซื้อ
เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสัตว์ หากมีงบประมาณเพียงพอจะพิจารณาจัดสรรให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
จัดหารายได้ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์คณิต ชูคันหอม เป็นประธานฝ่ายหาทุนที่จะต้องร่วมพิจารณาด้วย   25 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
3.3 การเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะได้ท าหนังสือเสนอแต่งตั้ง ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ประภาพร ตั้งธนธานิช เป็นคณะกรรมการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แทน รอง30 

ศาสตราจารย์สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย เนื่องจากรองศาสตราจารย์สุณีรัตน์ เอ่ียมละมัย ไม่สะดวกรับเป็นกรรมการฯ 
 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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3.4 ผลข้างเคียงจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่คณะกรรมการได้มอบหมายให้หาข้อมูล

อันตรายและผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ที่ติดตั้งที่คณะนั้น ได้ด าเนินการหาข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
ทางเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลที่ค้นได้จาก กสทช. ยืนยันว่า ไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น 5 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
3.5 การรับนักเรียนเข้าศึกษาในรอบท่ี 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 
 รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในการรับนักเรียนเข้าศึกษา ในปี

การศึกษา 2565 ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ รับจ านวน 80 คน นั้น รอบที่ 1 แจ้งรับไปจ านวน 41 คน  10 

มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนจ านวน 30 คน มาจากกลุ่ม โครงการบุตรเกษตรกร จ านวน 3 คน (แจ้งรับ 13 คน ) 
กลุ่มโครงการบุตรผู้ประกอบการวิชาชีพสัตวแพทย์ จ านวน 4 คน (แจ้งรับ 4 คน) กลุ่มโครงการบุตรผู้ประกอบการที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ จ านวน 4 คน (แจ้งรับ 4 คน) และกลุ่มเด็กดีมีที่เรียน จ านวน 16 คน (แจ้งรับ 20 คน) 
จากที่คณะตั้งเป้าหมายรับ 80 คน ได้รอบแรก 30 คน รอบที่ 2 ยังคงแจ้งรับไป 35 คน รอบที่ 3 จะปรับตัวเลขการ
รับจาก 2 คน เป็น 5 คน  ส่วนรับร่วมกับ กสพท. ยังคงเป็น 10 คน คณะจะได้นักเรียนตามเป้าคือ 80 คน 15 

 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา เสนอให้ปรับตัวเลข 80 คน ในเล่มหลักสูตรด้วย เพ่ือให้ตรงกับที่
คณะจะใช้ตรวจรับรองสถาบันฯ 

 ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ตัวเลขรับ 80 คน ได้แจ้งสัตวแพทยสภาเรียบร้อยแล้ว และ
คณะกรรมการสัตวแพทยสภา จะพิจารณาเรื่องนี้ในสัปดาห์หน้า ซึ่งถ้าคณะแจ้งจ านวนตัวเลขไว้ที่ 80 คน เมื่อจบ
หลักสูตรแล้ว มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 75 คน จะไม่เป็นประเด็นปัญหา แต่ถ้าไม่แจ้งไป 80 คน  เมื่อจบหลักสูตร20 

แล้ว มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 75 คน จะเป็นประเด็นปัญหาที่ทางสัตวแพทยสภา อาจมีมาตรการ ให้คณะ
พิจารณาหลักสูตรได้  

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 25 

4.1 ขอซื้อไมโครเวฟทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา งานบริหารและธุรการ ขอจัดซื้อ

ไมโครเวฟทดแทนเครื่องเดิมที่ช ารุด(ใช้งานประจ าที่ห้องเตรียมอาหารว่างชั้น 5 )  รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/fjgn4  

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้จัดซื้อโดยเลือกใบเสนอราคาจากร้านที่เสนอราคาต ่าสุด 30 

 
 
 

https://kku.world/fjgn4
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4.2 ขอซ่อมพื้นกระเบื้องห้อง VM 3401 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอซ่อมพ้ืนกระเบื้องห้อง VM 3401 

โดยเสนอลักษณะการซ่อมมา 2 รูปแบบคือ 1) ซ่อมเฉพาะจุดที่ร่อน ใช้งบประมาณประมาณ 20,733.39 บาท และ 
2) เปลี่ยนใหม่ทั้งหมด ใช้งบประมาณประมาณ 132,887.58 บาท รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 5 

https://kku.world/mvwl0  จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยซ่อมเฉพาะจุดที่ร่อนออก/ช ารุด 

 
4.3 อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการเสนออัตลักษณ์บัณฑิตของ10 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหนังสือขอให้คณะ/หน่วยงาน เสนออัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากอัตลักษณ์เดิมยังไม่โดดเด่น 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยก าหนดให้ที่ประชุมสามารถเสนออัตลักษณ์ไปที่ฝ่ายบริหารก่อน 31 
มีนาคม 2565 (ถ้ามี) 

 15 

4.4 ค าขออัตราก าลัง 
 รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค าขออัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ.

2566 ซึ่งในส่วนของต าแหน่งอาจารย์ที่เสนอขอ ได้จัดล าดับโดยพิจารณาจากการค านวนค่า FTES  ความส าคัญจาก
ผู้เกษียณ และจากการขาดแคลนจริงๆ ดังนี้ 

   ต าแหน่งอาจารย์ เสนอขอจ านวน 5 อัตรา โดยเรียงล าดับความส าคัญและเร่งด่วน 20 

 1. กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา  จ านวน 1 อัตรา 

 2. กลุ่มวิชาสูติศาสตร์   จ านวน  1 อัตรา 

 3. กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง  จ านวน  1 อัตรา 

 4. กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์   จ านวน  1 อัตรา 

 5. กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา  จ านวน 1 อัตรา 25 

    ต าแหน่งสายสนับสนุน เสนอขอจ านวน 20 อัตรา ดังนี้ 
 - กองบริหารงานคณะ ต าแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี จ านวน 1 อัตรา 

 - โรงพยาบาลสัตว์ รวม 19 อัตรา ดังนี้ 
  พนักงานช่างเทคนิค จ านวน 1 อัตรา 

  นักวิชาการพัสดุ  จ านวน  2 อัตรา 30 

  พนักงานวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 อัตรา 

  พนักงานเวชระเบียน จ านวน 2 อัตรา 

  นักวิชาการวิทยาศาสตร์ จ านวน  1 อัตรา 

https://kku.world/mvwl0
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  นักประชาสัมพันธ์ จ านวน  1 อัตรา 

  นายสัตวแพทย์  จ านวน  4 อัตรา 

  นักวิชาการการเงินและบัญชี จ านวน  2 อัตรา 

  นักจัดการงานทั่วไป จ านวน   1 อัตรา 

  ผู้ช่วยเภสัชกร   จ านวน   1 อัตรา  5 

 รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา สอบถามที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ประเด็นแรก ค่า FTES ตามไฟล์ 
Exce l ที่ แนบประกอบการประชุ ม ที่ ค านวณ ได้ แต่ ละกลุ่ ม วิช า จะถู กส่ งออกไปที่ กองยุ ทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยหรือไม่ เนื่องจากกังวลว่า ตัวเลขค่า FTES อาจจะคลาดเคลื่อน ประเด็นที่สอง กลุ่มวิชา
พยาธิชีววิทยา ได้ส่งข้อมูลค าขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการ คือ รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ ได้น ามา
พิจารณาในค าขออัตราก าลังปีงบประมาณ 2566 ด้วยหรือไม่ 10 

ประธาน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ค าขออัตราก าลังมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นแผนอัตราก าลังเดิม ซึ่งจะ
สิ้นสุดในปีงบประมาณ 2566 และมหาวิทยาลัยก าลังจะจัดท าแผนอัตราก าลัง 4 ปีรอบใหม่ (งบประมาณ 2567-
2570) หากคณะจะขออัตราก าลังเพ่ือบรรจุในแผน 2567-2570 ค่า FTES จะต้องมีการปรับให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
จริงๆ คณะสามารถไปน าเสนอหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกับมหาวิทยาลัยได้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามที่ประชุมเพ่ิมเติมว่า ค าขออัตราก าลังที่เสนอขอใน    15 

ปีงบประมาณ 2566 นี้ มีเสนอขออัตราก าลังของสายวิชาการ 5 อัตรา สายสนับสนุนสังกัดกองบริหารงานคณะ 1 
อัตรา และของโรงพยาบาลสัตว์ แต่พบว่า ในส่วนของงานที่สังกัดกองบริหารงานคณะ ไม่มีการเสนอขออัตราก าลัง
เข้ามา หากเป็นเช่นนี้ บ่งบอกถึงว่า อัตราก าลังของส่วนงานนั้นๆ มีเพียงพอแล้ว ดังนั้น จึงขอทราบสถานะจ านวน
อัตราก าลังของสายสนับสนุนของคณะ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างไร 

 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ให้ข้อมูลว่า หากพิจารณาตามเกณฑ์อัตราก าลังภาพรวมของคณะ 20 

ไม่ว่าต าแหน่งนักวิชาการการเงิน นักวิชาการศึกษา หรือ นักจัดการงานทั่วไป จ านวนอัตราที่มีและครอ งอยู่          
ณ ปัจจุบันนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่พึงมีหรือมากกว่า งานอื่นๆที่สังกัดกองบริหารงานคณะ จึงไม่ได้เสนอขออัตราก าลังใหม่
ในปี 2566 นี้ แต่ทั้งนี้ ได้หารือคณบดีเพื่อจะเพ่ิมจ านวนคนช่องทางอ่ืน โดยขอรับโอนย้ายบุคลากรจากหน่วยงานอื่น 

เกี่ยวกับการขอรับโอนย้ายบุคลากร ประธาน ให้ข้อมูลและแจ้งที่ประชุมทราบว่า คณะได้ขอคน
จากสถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม ซึ่งได้ตัดโอนมาแล้ว 1 ต าแหน่ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยงบประมาณแผ่นดิน 25 

อายุ 47 ปี มาช่วยงานหลักสูตร งานบริการการศึกษา จะมาปฏิบัติงานวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยตัดโอนมาทั้ง
ต าแหน่ง เหตุผลที่รับโอน เนื่องจากสถาบันวิจัยฯ จะยุบองค์กร ปัจจุบันมีบุคลากรคงเหลือจ านวน 6 คน จาก 20 คน 
และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายให้บุคลากรที่คงอยู่ กระจายไปอยู่ส่วนงานอ่ืนๆ หากโรงพยาบาลสัตว์หรืองาน
อ่ืนในคณะต้องการรับโอนย้ายบุคลากรในลักษณะนี้ สามารถกระท าได้ โดยประธานรับไปพิจารณาติดต่อ
ประสานงานให้ต่อไป 30 

รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ต าแหน่งที่ คณะรับโอนนี้ มาทั้งคนทั้ง
ต าแหน่งรวมทั้งเงินด้วย  และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การขออัตราก าลังใหม่ ในแต่ละปีงบประมาณ ในทางปฏิบัติจริงๆ 
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สามารถขอได้ แต่ต้องเขียนรายละเอียดค าขอให้ละเอียดและชัดเจน ซึ่งทางโรงพยาบาลสัตว์ได้เขียนค าขอในลักษณะนี้  
ยื่นขออัตราก าลังในงบปี 2566 แล้ว แต่แนวโน้มที่จะไม่ได้สูง 

ในส่วนของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร หารือที่ประชุมว่า ถ้าเทียบ
สัดส่วนในปัจจุบันแล้ว จะสามารถขอทดแทนผู้เกษียณอายุได้หรือไม่ เนื่องจากจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่ก าลังจะเกษียณ
ในปีนี้และปีถัดไป อาจท าให้ขาดแคลนคนที่จะท างานกลุ่มนี้ได้ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้ให้ข้อมูลที่5 

ประชุมว่า กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขออัตราก าลังในปีงบประมาณ 2566 มาด้วยแล้ว แต่ไม่พบข้อมูล ในค าขอ
อัตราก าลังครั้งนี ้จะมีการน ามาพิจารณาเพิ่มเติมในค าขอปีงบประมาณ 2566 ด้วยหรือไม่ 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยให้เสนอค าขออัตราก าลัง ปีงบประมาณ 2566 ดังนี้ 

- ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 5 อัตรา เรียงล าดับความส าคัญและเร่งด่วน  ล าดับที่ 1 กลุ่มวิชาพยาธิ
ชีววิทยา ล าดับที่ 2 กลุ่มวิชาสูติศาสตร์ ล าดับที่ 3 กลุ่มวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เลี้ยง ล าดับที่ 4 กลุ่มวิชาศัลยศาสตร์ 10 

และล าดับที่ 5 กลุ่มวิชาพยาธิชีววิทยา 

 - การขอจ้างผู้เกษียณอายุราชการของสายวิชาการ มอบหมายให้ฝ่ายแผน หาข้อมูลหรือหารือกับ
กองทรัพยากรบุคคล ถึงวิธีการและขั้นตอนการขอที่ถูกต้อง โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะต่อไป ซึ่งอาจจะน าเข้าพิจารณาในการจัดท าค าของงบประมาณกลางปีในเดือนเมษายน 2565 

- ต าแหน่งสังกัดกองบริหารงานคณะ จ านวน 1 อัตรา เห็นชอบตามที่เสนอขอ  แต่ให้จัดท า15 

รายละเอียดค าขออย่างละเอียดให้ฝ่ายแผนต่อไป 

- ต าแหน่งสังกัดโรงพยาบาลสัตว์ จ านวน 19 อัตรา ต าแหน่งตามที่เสนอขอ  
- ให้กลุ่มงานห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง น าส่งรายละเอียดค าขออัตราก าลัง ให้ฝ่ายแผนอีกครั้ง 

เพ่ือบรรจุเพิ่มเติมในค าขออัตราก าลังปีงบประมาณ 2566 ต่อไป 

 20 

 4.5 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิต 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า ขอเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากร่าง
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินกองทุน เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งหากพิจารณา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะเสนอที่ประชุมโดยการเวียนต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 25 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
 5.1 ผู้ให้ค าปรึกษาและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะได้ท าหนังสือเพ่ือขอรอง
ศาสตราจารย์อธิป อุทัยวัฒนานนท์ อาจารย์สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและออกแบบ30 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารเรียน รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.2 ขอเปลี่ยนระดับการศึกษาของนายเอกชัย ทองค า 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการยื่นขอเปลี่ยนระดับการศึกษา
ของนายเอกชัย ทองค า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร
การแพทย์ (นานาชาติ) ขอเปลี่ยนจาก ระดับปริญญาโท เป็นระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (นานาชาติ) ซึ่งนักศึกษาดังกล่าว เป็นผู้ที่มี Performance ค่อนข้างดีมากคน5 

หนึ่ง สอบวัดคุณสมบัติ (QE) ผ่าน ภาษาอังกฤษผ่าน และมีผลงานตีพิมพ์ระดับนาชาติ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม https://kku.world/bzppo  
  มติ ทีป่ระชุมเห็นชอบ ให้เปลี่ยนระดับการศึกษาได้ 
 
 5.3 รับรองเกรดวิทยานิพนธ์ของนายเอกชัย ทองค า 10 

  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองเกรดวิทยานิพนธ์ของนายเอกชัย 
ทองค า รหัส 635180005-8  ลงทะเบียน 14 S  ประเมินได้ 12 S  ซึ่งเกรดวิทยานิพนธ์นี้จะต้องใช้ประกอบการขอ
เปลี่ยนระดับการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม https://kku.world/0ujcc  
  มติ ที่ประชุมรับรองเกรดวิทยานิพนธ์ 
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 5.4 ขอขยายรับทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต (ทุน 30 ปี) 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุมเพ่ือขอให้พิจาณา การขอรับทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ต่อเนื่องในระดับปริญญาเอก ของนายเอกชัย ทองค า 
  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร หารือที่ประชุมประเด็นระยะเวลาและการชดใช้ทุนของผู้ได้รับ
ทุนจากกองทุนส่งเสริมการผลิตบัณฑิตฯ โดยเสนอให้หน่วยการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแจ้งผู้รับทุน โดยเฉพาะ20 

บุคลากรที่รับทุนนี้ เพ่ือจะได้ทราบวันสิ้นสุดการชดใช้เงินทุนในสัญญาต่อไป 
   มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 5.5 ปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ.2563 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการขอปรับปรุงหลักสูตร 25 

สพ.บ.2563 โดยจะขอปรับปรุงเล็กน้อย รายละเอียดตามไฟล์เอกสาร 3 ไฟล์ ประกอบการประชุม  ทั้งนี้ สืบเนื่อง
จากการประชุมครั้งที่ผ่าน ได้เสนอขอปิดหลักสูตร วท.บ. แต่ที่ประชุมยังไม่เห็นชอบที่จะให้ปิดหลักสูตร แต่ ต่อมา
ผู้อ านวยการส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ และรองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ แจ้งว่า หลักสูตร วท.บ. ได้บรรจุใน
ระบบ CHECO ไว้แล้ว ถ้าไม่ขอปิดหรือปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรจะไม่ผ่าน จึงแนะน าให้เสนอขอปรับปรุงหลักสูตร 
สพ.บ.2563 เป็นปรับปรุงเล็กน้อย โดยเพ่ิมข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร วท.บ. แทรกไว้ในหมวดที่ 3 ระบบการจัด30 

การศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ส่วนการแก้ไขตัวเลข
แผนการรับนักศึกษาและผู้ส ารวจการศึกษา หมวดที่ 3 ข้อ 2.5 จาก 72  แก้เป็น 80 คน ได้เลยหรือไม่นั้น ได้
มอบหมายให้นางสุพรรณี ปูนอน หัวหน้างานวิจัยและบริการศึกษา สอบถามข้อมูลกับส านักบริหารและพัฒนา

https://kku.world/bzppo
https://kku.world/0ujcc
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วิชาการ ว่า จะขอแก้ไขตัวเลขไปพร้อมกับการขอปรับปรุงเล็กน้อยได้หรือไม่ ถ้าได้ก็จะด าเนินการขอปรับปรุง
เล็กน้อยยื่นต่อมหาวิทยาลัยต่อไปและจะขอปิดหลักสูตร วท.บ.เป็นล าดับต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาด้วย 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้เสนอปรับปรุงหลักสูตร สพ.บ.2563 เป็นปรับปรุงเล็กน้อย  
 

5.6 สรุปโครงการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กร(OD) 5 

  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ตามที่ได้จัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ “การพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วารี วัลเล่ย์ รีสอร์ท 
อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จงรักษ์ หงส์งาม เป็นวิทยากร ซึ่งการจัดสัมมนาครั้งนี้
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลกรงานบริหารและธุรการ และงานแผนและงบประมาณ มีผู้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 
100 ผลการประเมินโครงการภาพรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78  คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ส าหรับรุ่น10 

ต่อไป จะมีเป็นรุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3  แต่ยังไม่ได้ก าหนดวันเวลาและสถานที่ เบื้องต้นขอให้รองคณบดีที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มงานที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ดูแลเสื้อรุ่นในกลุ่มงานของตนเองด้วย 
    มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 5.7 การน าทรัพย์สินทางราชการไปใช ้15 

  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ หารือที่ประชุมเก่ียวกับ การน าทรัพย์สินทางราชการไปใช้ที่ไม่
ขออนุญาต อาทิเช่น เก้าอ้ีประจ าโต๊ะประชุมในห้องประวัติศาสตร์ เดิมมีจ านวน 10 ตัว ส ารวจแล้วพบว่าเหลือเพียง 
3 ตัว และมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ตามกลับมาได้จ านวนหนึ่งแล้ว อีกทั้งห้องประวัติศาสตร์นี้ ยังไม่ถูกใช้งานเต็ม
ศักยภาพมากนัก ซึ่งเห็นว่า อนาคต หากติดตามเก้าอ้ีมาได้ครบ อาจจะขอท าเป็นห้องประชุมกลุ่มย่อยหรือห้องเรียน
กลุ่มย่อย จัดหาคอมพิวเตอร์หรือจอโปรเจคเตอร์ประจ าห้องนี้ จึงหารือที่ประชุมด้วย 20 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ที่จะใช้ห้องประวัติศาสตร์ เป็นห้องประชุม/ห้องเรียนกลุ่มย่อย และ
มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ติดตามทวงขอคืนเก้าอ้ีที่หายไป และหามาตรการก ากับดูแลการน าใช้
ทรัพย์สินทางราชการ ไปใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือผิดวัตถุประสงค์ต่อไป   
 
 5.8 กิจกรรมค่าย Vet. Camp. 25 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน หารือที่ประชุมว่า ปัจจุบันพบว่า มีทรัพย์สินของทางราชการ 
ถูกน าไปใช้โดยไม่ขออนุญาต ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2565 จะมีกิจกรรม Vet. Camp. ของนักศึกษา ผู้เข้าร่วม
โครงการเป็นนักศึกษาสัตวแพทย์และนักเรียนที่มาจากโรงเรียนต่างๆ จ านวนมาก และจะต้องพักค้างคืนที่คณะ จึง
ขอทราบมาตรฐานการเรื่องความปลอดภัย โรคระบาดและอ่ืนๆที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เนื่องจาก ได้ข้อมูลมาว่า จะมี
นักเรียนส่วนหนึ่งจะเข้าพักที่ห้องพักชั้น 6 ซึ่งเป็นห้องพักที่จัดไว้ส าหรับรับรองแขกต่างประเทศ และยังพบว่า มีบาง30 

ห้องท่ีใช้เป็นห้องเก็บเอกสาร ซ่ึงไม่เหมาะสมที่จะใช้เป็นห้องเก็บเอกสารของงานใดงานหนึ่ง 
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  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า นักศึกษาและนักเรียนจะพักค้างคืนที่ห้อง 
VM 1205-1206 ส่วนห้องอ่ืนๆ ที่จะใช้ยังไม่ทราบรายละเอียด และเบื้องต้นได้แนะน าไปว่า ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก
คน ผ่านการตรวจ ATK ก่อนวันจัดกิจกรรม 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้ก าชับผู้ดูแลการจัดกิจกรรมให้ค านึงถึงความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน ส่วน
ห้องพักชั้น 6 มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตรวจสอบและก าชับการใช้5 

ห้องพักชั้น 6 ให้เป็นไปตามระเบียบการเข้าพักอาศัยที่พักอาศัยคณะ 
 
 5.9 รถบัสปรับอากาศ 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  สอบถามเกี่ยวกับรถบัสปรับอากาศที่ทางคณะได้รับบริจาคจาก
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ว่า มีที่มาท่ีไป สภาพการใช้งานและเงื่อนไขการตัดโอนครุภัณฑ์อย่างไร 10 

  ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า เนื่องจากส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้จัดซื้อรถบัสปรับอากาศ
คันใหม่ และประสงค์จะมอบคันเก่าให้ทางคณะ/หน่วยงานที่มีความประสงค์ ทางคณะจึงได้ติดต่อขอรับบริจาคมา 
และได้ตัดโอนครุภัณฑ์มายังคณะเรียบร้อยแล้ว ส่วนสภาพการใช้งาน ได้ซ่อมช่วงล่าง กล้องมองหลัง เพียงเล็กน้อย
และ ปัจจุบันสามารถน าไปใช้งานได้ตามปกติ 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ  15 

 
 5.10 การจัดตั้งสถานีฟาร์มแห่งใหม่ของคณะ 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  สอบถามเรื่องการจัดตั้งสถานีฟาร์มแห่งใหม่ของคณะ ว่า จะมี
การด าเนินการต่อจากผู้บริหารชุดเดิมหรือไม่ เดิมผู้บริหารชุดก่อน เคยมีแนวคิดที่จะขอใช้ พ้ืนที่ของคณะ
เกษตรศาสตร์บางส่วน เพ่ือจัดตั้งสถานีฟาร์มแห่งใหม่ 20 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน สอบถามว่า การรับนักเรียนเข้าศึกษาในคณะรอบที่ 1 ที่เป็น
กลุ่มลูกเกษตรกรที่มีฟาร์ม จ านวน 13 ราย เราจะสามารถใช้ฟาร์มของกลุ่มนี้ เป็นสถานที่เพ่ือจัดการเรียนการสอน
และท า MOU ร่วมกันได้หรือไม่  

ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า คณะเกษตรศาสตร์ ใช้งบประมาณ 30 ล้านเพ่ือปรับปรุงมาตรฐาน
ฟาร์ม ซึ่งกรมปศุสัตว์ก าลังจะมาตรวจเพ่ือรับรองมาตรฐานฟาร์มให้กับคณะเกษตรศาสตร์ และได้หารือกับคณบดี25 

คณะเกษตรศาสตร์ เกี่ยวกับการใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งสถานีฟาร์มของคณะนั้น คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ แนะน าว่า 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ สามารถน านักศึกษามาจัดการเรียนการสอนที่ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ได้  โดยไม่
จ าเป็นต้องจัดตั้งสถานฟาร์มแห่งใหม่ แต่ต้องท า MOU ร่วมกันไว้ก่อน และในส่วนของฟาร์มหรือธุรกิจที่เป็นของ
ผู้ปกครองนักเรียนที่เรารับเข้ารอบที่ 1 สามารถท า MOU ได้เช่นกัน การใช้หรือท า MOU กับฟาร์มหรือธุรกิจของ
ผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มนี้ เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่คณะได้ขอขยับตัวเลขการรับเข้าเป็น 80 คน 30 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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 5.11 มลภาวะจากคอกเลี้ยงสัตว์ใหญ่ 
  รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา  สอบถามที่ประชุมว่า กลิ่นที่เกิดจากคอกสัตว์ใหญ่ ทางโรงแรม  
บายาสิตา ได้แจ้งหรือประสานเรื่องนี้กับทางคณะบ้างหรือไม่  
  ประธาน ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมว่า ยังไม่ได้รับการประสานหรือแจ้งให้ปรับเรื่องกลิ่นจากคอกสัตว์ใหญ่ 
แต่ทางคณะมีนโยบายที่จะปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณนั้นอยู่แล้ว และในส่วนของสัตว์ทดลอง ได้มอบหมาย             5 

รองศาสตราจารย์สรรเพชญ อังกิติตระกูล เรื่องการน าสัตว์ทดลองเข้ามา ให้พิจารณาเป็นการเช่ามาเลี้ยงเพ่ือการ
เรียนการสอนระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน แล้วส่งคืน  
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน หารือว่า ที่ผ่านมามีปัญหาเกี่ยวกับไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนใน
การปรับพื้นที่บริเวณคอกสัตว์ใหญ่ เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลที่ชัดเจนต่อไป 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ โดยประธานรับเรื่องการปรับภูมิทัศน์และการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือ10 

ดูแลการใช้พื้นที่ส่วนนี้ และจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
 

5.12 การซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง CT Scan ของโรงพยาบาลสัตว ์
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ หารือที่ประชุมว่า เครื่อง CT Scan ของโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่ง 
เริ่มมีปัญหา บริษัทเสนอราคาค่าซ่อมบ ารุงรักษาปี 2565 เป็นเงินจ านวน 442,800 บาท ซึ่งได้ตรวจสอบค่าใช้จ่ายที่15 

ผ่านมา พบว่า มีค่าซ่อมบ ารุงรักษา ปี 2560-63 ประมาณสี่แสนกว่าบาท ปี 2564 ไม่มีค่าใช้จ่าย ส่วนปี 2565 
บริษัทได้เสนอราคาการซ่อมบ ารุงรักษา 442,800 บาท แต่ทางโรงพยาบาลสัตว์ไม่ได้กันเงินงบกลางปีไว้ จึงหารือที่
ประชุมเพ่ือพิจารณางบประมาณที่จะน าซ่อมบ ารุงรักษาเครื่อง CT Scan ด้วย และเกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้มอบหมาย
นายสัตวแพทย์กานต์ ยงวณิชย์ ตั้งกลุ่มไลน์ ซ่ึงเป็นช่องทางหนึ่งในการหาลูกค้ามาใช้บริการเครื่อง CT Scan เพ่ือให้
เกิดความคุ้มค่าในการที่ต้องจ่ายค่าบ ารุงรักษาไปในแต่ละปี และเพ่ือใช้เป็นช่องทางสื่อสารกับหมอรังสีโดยตรง 20 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้มีการซ่อมบ ารุงรักษา ส่วนงบประมาณที่จะใช้ซ่อมบ ารุง ประธานรับไป
ประสานงานกับหัวหน้างานแผนและงบประมาณ เพ่ือหาแหล่งเงิน/งบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่อง CT 
Scan ของโรงพยาบาลสัตว์ และให้โรงพยาบาลขอตั้งงบประมาณส าหรับการบ ารุงรักษาในปีงบประมาณหน้าไว้ด้วย 
 

5.13 การตรวจสุขภาพประจ าปี 25 

  รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร สอบถามที่ประชุมว่า ปีนี้จะมีโครงการตรวจสุขภาพประจ าปี
ส าหรับบุคลากรหรือไม่อย่างไร 
  รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  แจ้งว่า การตรวจสุขภาพประจ าปี ปีนี้ล่าช้า เนื่องจากคณะ
ต้องเลือกผู้ให้บริการที่ดีและสะดวกกับบุคลากรมากที่สุด ปีนี้ก าหนดวันตรวจสุขภาพประจ าปีประมาณเดือนเมษายน 
2565 และเลือกใช้บริการของคณะเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากหน่วยงานอ่ืน เช่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ไ ม่มี30 

บริการนอกสถานที่ วันเวลาที่แน่นอน คณะจะแจ้งให้ทราบอีกที 
  ที่ประชุมรับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา 15.15 น. 
 
 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม) 
     กรรมการและเลขานุการ 5 

 
 

  (นางสมบัติ แสงพล) 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 10 


